
วาระที่ 2.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดท่ี 3) 

ครั้งท่ี 67(1/2566)  
วันพุธท่ี 4 มกราคม 2566 

ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี และผ่านระบบ Zoom 
................................................... 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 210   
1. รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ  ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์กันยา เหมพัฒน์  ที่ปรึกษา 
3. นายเกษมสุข อนุราช  ที่ปรึกษา 
4. นางจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ์  ที่ปรึกษา 
5. นายบุญสิทธ์ิ บัวบาน  ที่ปรึกษา 
6. นายพรชัย ศรีไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ   ทุ่งหว้า  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
8. นายเที่ยง จารุมณ ี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
9. นายสุระพงศ์ สายบุญ  กรรมการ 
10. นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข  กรรมการฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว 
11. นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล  กรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ 

12. นางกนกวรรณ        ภควัตชัย  กรรมการฝ่ายปฏิคม      
13. นางเปรมยุดา สุทธิวงศ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและบริการ 
14. นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก 
15. นางภารด ี แท่นทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2  

นางอชิดา นิลรัตน์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom 

1. นางสาวสมพิศ เอิบกมล 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

1. นางศราวดี ศรีเกื้อ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1                                                                                                                                                  
2.  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

 นางเมตตา ชุมอินทร์ 
3.  นายโสภณ ชีวะพันธ์  กรรมการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ได้สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี และ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ ณ ห้องเขียว จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุม ณ ห้องประชุม 
210 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 สถานภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. (จ านวนสมาชิก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 1,160 คน เป็นสมาชิกที่สมัคร
เพิ่มในเดือน ธันวาคม จ านวน 15 คน 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนธันวาคม 2565 
 - เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน 2565 
จ านวน 130,827.96 บาท  มีรายจ่ายในเดือนธันวาคม 2565 จ านวน 2,540.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 
2566 จ านวน 128,287.96 บาท  

ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.3 รายงานข้อมูลการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพ และข้อมูลการเยี่ยมไข้ของสมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ. ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

 1.3.1 เงินร่วมท าบุญงานศพ ไม่มี 
 1.3.2 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิก จ านวน 2 ราย 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมร ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที ่ 3) คร ั ้งที ่  
66(10/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2565  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 3.1 ติดตามความคืบหน้าโครงการรับน้องใหม่ที่เกษียณ ปี 2564, 2565 สังสรรค์สมาชิก 

และประชุมใหญ่ประจ าปี  
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  คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามภาระหน้าที่ของงานที่ได้รับ

มอบหมายได้ด าเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 3.2 ความคืบหน้าเงินบัญชี “ชมรมรักษ์ ม.อ.” ท่ีฝากไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ 

  คุณอชิดา นิลรัตน์ หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ยอดเงินสะสมที่มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนชมรมฯ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565  จ านวน 130,495.46 บาท ไดฝ้ากไว้ใน

บัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ตัดยอดออกจากระบบการเบิก-

จ ่ายเง ินแล้ว ทางกองคลังจ ึงแนะน าให้ชมรมฯ น าเง ินดังกล่าวมาฝากไว ้ก ับธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  ส าหรับปีงบประมาณ 2566 ชมรมรักษ์ ม.อ. ได้รับเงินสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย จ านวน 

90,000.00 บาท ซึ่งคาดว่าจ านวนเงินดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายในงานรับน้องใหม่ที่เกษียณ ปี 2564, 2565 สังสรรค์

สมาชิก และประชุมใหญ่ประจ าปี จัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 

 ท่ีประชุมมีมติ  มอบหมายคุณภารดี  แท่นทอง ท าบันทึกจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าเงิน 
จ านวน 130,495.46 บาท ขอเปิดบัญชี ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบให้ระบุช่ือ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณพรชัย  ศรีไพบูลย์  คุณวนิดา  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ และคุณภารดี  แท่นทอง 
และมีเงื่อนไขเบิกถอนเงินในบัญชีได้ จ านวน 2 ใน 3 

 ข้อเสนอแนะ 

 ปีงบประมาณ 2567 คุณอชิดา นิลรัตน์  ได้เสนอให้เขียนโครงการขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดทั้งปีที่จะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 2567  เช่น ค่าอาหารประชุมของคณะกรรมการฯ   
   
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 การใช้ชื่อ “ชมรมรักษ์ ม.อ.” ในกลุม่ไลน์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ 
ม.อ.  
  เนื่องจาก กลุม่ไลน์ต่าง ๆ ที่ใช้ช่ือ “ชมรมรักษ์ ม.อ.” ขณะนี้ ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ช่ืออื่นแล้ว 
  ท่ีประชุมรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
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 5.1 การแต่งตั้ง คุณสมพิศ เอิบกมล เปน็ท่ีปรึกษาชมรมฯ  
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง คุณสมพิศ เอิบกมล เป็นทีป่รึกษาชมรมฯ โดยงานสวัสดิการ
และสทิธิประโยชน์ เป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
 
 5.2 โครงการท่องเท่ียว One day trip  
  อาจารย์กันยา เหมพัฒน ์ได้เสนอการเยี่ยมชมสวนการเกษตร ในจังหวัดพทัลงุ หรอืจังหวัดตรงั 
โดยขอส ารวจสถานที่กอ่นและจะรายงานไห้ทีป่ระชุมทราบในการประชุมครัง้ต่อไป 
 
  5.3 โครงการท่องเท่ียว 2 วัน 1 คืน  

  คุณสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล ได้เสนอทัวร์ธรรมชาติ บ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง 

จ.สตลู วันที่ 3-4 มีนาคม 2566 รับจ านวน 35 คน คิดค่าบริการท่านละ 2,000.00 บาท โดยขอรถบสั มหาวิทยาลัยฯ 

รับ-สง่ จากมหาวิทยาลัยฯ หน้า สนอ. ไป-กลบั ท่าเรือทุง่ริ้น  

  ท่ีประชุมมมีติ เห็นชอบให้คุณสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล ด าเนนิการ และเขียนโครงการเสนอใน

การประชุมครัง้ต่อไป  แต่เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อให้ทันประชาสมัพันธ์ในงานรบัน้องใหม่ฯ จึงขอให้ก าหนด

ค่าใช้จ่าย พร้อมก าหนดการ เสนอในกลุ่มไลน์คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมก่อน 

 5.4 มอบของขวัญแม่บ้าน จ านวน 3 ท่าน และผู้ดูแลระบบโสตทศันูปกรณ์หอ้งประชุม 1 ท่าน 
 
 5.5 นัดประชุมครัง้ต่อไป วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 
 

   
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
  นายสุระพงศ์ สายบุญ 
   ผู้บันทึกการประชุม    


